



บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาการสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Journal of Environmental Studies) ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 2565 โดยฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย ได้แก่ 1) การปรับรูปแบบการให้บริการของคลินิกโรคเรื้อรัง (NCD CLINIC) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 2) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3) การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกสมุนไพรมะเขือเทศอินทรีย์เพื่อรักษาอาการโรคผิวหนังและกลากเกลื้อนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรรักษาโรคหูด เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เขื่อนห้วยหลวง เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 6) การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรตามกลุ่มอาการขบัสสาวะ เพื่อการอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อม 7) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติไทรทอง เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 8) การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการโรคบิดท้องร่วงด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 9) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ระเบียบปฏิบัติของป่าดอนปู่ตา เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 10) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เขื่อนน้ำพุง เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 11) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้แม่น้ำโขง เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 12) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้แม่น้ำมูล เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 13) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 14) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ผลไม้ป่ากินได้จากป่าดอนปู่ตา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 15) การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไผ่โจด 16) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 17) การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาการสิ่งแวดล้อมไทยจะเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทร์
บรรณาธิการ